

ประจำวันที่ 23 - 29 มกราคม 2556

พาณิชย์เตรียมเปิดประมูลข้าวรอบใหม่อ้างส.ข้าวถุง-โรงสีทาบซื้อ

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ไปพิจารณาเปิดประมูลระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลเป็นการทั่วไปครั้งใหม่ ส่วนจะเป็นปริมาณเท่าไร และเป็นข้าวชนิดใดบ้างนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เหมาะสม สำหรับที่มาของการเตรียมเปิดประมูลระบายข้าวในครั้งนี้ เนื่องจากเห็นว่ามีความต้องการซื้อข้าวเข้ามาจำนวนมาก อาทิ จากสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย เป็นต้น ส่วนเรื่องพื้นที่เก็บข้าวสารหรือโกดังกลางที่โรงสีออกมาระบุมีปัญหาไม่เพียงพอ นั้นในข้อเท็จจริงไม่ใช่ปัญหา เพราะยังมีที่ว่างเหลือพอเก็บข้าวสารได้อีกมาก โดยโกดังกลางที่ร่วมโครงการกับองค์การคลังสินค้า(อคลส.) มีเกือบ 200 แห่ง แต่โกดังกลางที่ร่วมกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) อาจจะมีน้อยไปหน่อย ซึ่งได้หารือกับรัฐมนตรีเกษตรฯ เพื่อให้เร่งอ.ต.ก. ให้เปิดโกดังกลางเพิ่มขึ้นแล้ว

ส่วนความคืบหน้า โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2555/56 ล่าสุดมีข้าวเข้าโครงการเพียง 9 ล้านตันข้าวเปลือก ถือมีปริมาณน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 15 ล้านตัน ทำให้ประเมินว่าโครงการนาปีจะมีข้าวเข้าโครงการราว 11-12 ล้านตันข้าว โดยได้ทยอยสั่งสี่แปรต่อเนื่อง มีข้าวสารที่รับเข้าโกดังกลาง 3 ล้านกว่าตัน ขณะเดียวกันยังได้สั่งให้ระบายข้าวในส่วนที่มีคำสั่งซื้อแล้วออกไปอย่างต่อเนื่อง หลังจากเมื่อเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา ได้สั่งให้ชะลอการขนย้ายข้าวมาเกือบ 1 เดือน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการระบายข้าว 3 ปีย้อนหลัง

นายบุญทรง ยังเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบาย และมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร(คชก.) เมื่อวันที่ 23 มกราคมที่ผ่านมา ได้พิจารณาเห็นชอบแผนรับซื้อปาล์มและแนวทางการระบาย 5 แนวทาง ประกอบด้วย 1.การนำมันปาล์มดิบมากลับเป็นน้ำมันปาล์มบรรจุขวด จำนวน 1 หมื่นตันต่อเดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือน 2.นำน้ำมันปาล์มดิบไปผลิตไบโอดีเซล จำนวน 5 หมื่นตัน 3.นำไปให้โรงไฟฟ้าใช้ในการผลิตไฟฟ้า 1 หมื่นตัน 4.นำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมในประเทศ เช่น ใช้ในภาคเกษตร ภาคการประมง 5.ส่งออก อย่างไรก็ตามการส่งออกคงทำได้ลำบากเนื่องจากขณะนี้เงินบาทแข็งค่า จึงได้เร่งให้ทำการบรรจุขวดเพื่อจำหน่ายในประเทศ และการส่งออกเพื่อนบ้าน เนื่องจากยังมีความต้องการอยู่

นอกจากนี้ นายบุญทรง กล่าวถึง การเข้าพบของนายมาร์ติน คูบา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และการค้าของสาธารณรัฐเช็ก พร้อมคณะ ที่เข้าเยี่ยมคารวะว่า ได้หารือถึงโอกาสขยายการค้าการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งปีที่ผ่านมาไทยและเช็กมีการค้าขายกันเพียง 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมาก โดยทั้งสองฝ่ายคาดหวังจะเพิ่มการค้าเป็นอีกเท่าตัวให้ได้ในอีก 3-4 ปี ซึ่งสินค้าไทยที่มีศักยภาพส่งออกไปเช็กได้เพิ่มอยู่ในกลุ่มอาหาร และอาหารทะเลแช่แข็ง และสินค้าแปรรูปทางการเกษตร ขณะที่ผลไม้หลายชนิดจากเช็กมีศักยภาพที่สามารถนำเข้ามาเพิ่มเติมได้

สำหรับในการเดินทางเยือนไทยครั้งนี้ ทางเช็กได้นำคณะนักธุรกิจรายใหญ่ 25 รายเข้ามาด้วย ซึ่งมีทั้งกลุ่มก่อสร้าง และเทคโนโลยี โดยแสดงความสนใจเข้ามาลงทุนเพื่อใช้ไทยเป็นฐานการผลิตสินค้า จากที่ผ่านมากการลงทุนของเช็กในไทยยังมีปริมาณน้อย นอกจากนี้ยังแสดงความสนใจร่วมลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของไทย ทั้งการบริหารจัดการน้ำ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ขณะเดียวกันยังได้เสนอแนวทางการร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และวัฒนธรรม ซึ่งเช็กมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดกโลกจำนวนมาก ส่วนไทยก็มีเช่นกัน จึงเสนอให้จัดทำแผนแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างกัน ซึ่งทางเช็กเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

บุญทรง'เตรียมบุกจีนโปรโมตข้าวหอมไทย

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์จะมีการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาล ทั้งข้าวหอมมะลิ และข้าวขาวในเร็ว ๆ นี้ โดยกรมการค้าต่างประเทศอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์ตลาดว่าควรจะระบายปริมาณเท่าไร และระบายในช่วงเวลาใด โดยเบื้องต้นกำหนดให้ระบายเพื่อการบริโภคในประเทศ หลังจากสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงเรียกร้องให้ระบายข้าวเพื่อนำไปผลิตเป็นข้าวถุงขายในประเทศ เพราะการส่งออกข้าวขณะนี้ทำได้ยาก เนื่องจากมีปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่าเข้ามา ทำให้การทำตลาดเพื่อส่งออกได้รับผลกระทบ

ส่วนการบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บข้าวที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 55/56 ยืนยันว่าไม่มีปัญหาความแออัด เพราะรัฐบาลมีพื้นที่จัดเก็บเพียงพอ โดยมีโกดังกลางขององค์การคลังสินค้า (อคส.) เกือบ 200 แห่ง และขององค์การตลาดกลางเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) อีก 40-50 แห่ง อีกทั้งข้าวเปลือกที่เข้าร่วมโครงการยังน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ จากเดิมคาดว่าข้าวเข้าโครงการ 15 ล้านตันข้าวเปลือก แต่ขณะนี้เพิ่งมีข้าวเข้าโครงการ 9 ล้านตันข้าวเปลือกเท่านั้น

นายบุญทรง กล่าวต่อว่า กระทรวงพาณิชย์จะจัดคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชน ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของไทย เดินทางไปเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน วันที่ 24-26 ม.ค.นี้ เพื่อเจรจาขยายตลาดข้าวหอมมะลิไทย พร้อมกับร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคการค้าข้าวต่าง ๆ โดยเฉพาะการปลอมเครื่องหมายการค้าข้าวหอมมะลิไทย นอกจากนี้ ยังจะมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยที่ห้างโลตัสด้วย

"ปัจจุบันจีนนำเข้าข้าวจากทั่วโลกปีละ 2 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงที่ผ่านมาที่นำเข้าประมาณปีละ 520,000 ตัน เนื่องจากความต้องการบริโภคข้าวในประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาข้าวภายในประเทศก็เพิ่มสูงขึ้น จีนจึงต้องนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเพิ่มแทน โดยจีนนำเข้าข้าวจากไทยปีละ 280,000 - 300,000 ตัน ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าข้าวหอมมะลิไทย" นายบุญทรง กล่าว

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

ข้าวถุงสุดทนถูกห้างโขกค่าธรรมเนียมสุดโหด จีพาณิชย์แก้ ชี้หากจนมุมต้องปรับขึ้นราคา

นายสมเกียรติ มรรคยาร นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ จะจัดทำหนังสือถึงกรมการค้าภายใน เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาถูกห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ (โมเดิร์นเทรด) คิดค่าธรรมเนียมการวางขายข้าวถุงอย่างไม่เป็นธรรม โดยเสนอให้จัดประชุม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์ สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย และผู้ประกอบการค้าปลีก มาหารือจัดทำสัญญามาตรฐานเพื่อกำหนดอัตราค่าเช่าพื้นที่ อัตราจัดเก็บค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เรียกเก็บกับผู้ผลิตข้าวถุงให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่หากกระทรวงพาณิชย์ไม่มีการแก้ไข ต่อไปผู้ผลิตข้าวถุงอาจพิจารณาขึ้นราคาข้าวถุงแทน เพื่อเป็นการลดภาระต้นทุนของผู้ผลิต

ทั้งนี้ ที่ผ่านมามี สมาคมฯ ได้รับการร้องเรียนจากผู้ผลิตข้าวถุงว่า กำลังประสบปัญหาถูกเรียกเก็บค่าเช่าพื้นที่สำหรับวางขายข้าวถุงในห้างเพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่ม แต่ไม่สามารถปรับราคาได้ สมาคมฯ จึงเสนอให้มีการจัดทำเป็นสัญญาระยะยาวไม่ต่ำกว่า 3 ปี แทนการทำสัญญาแบบปีต่อปี รวมถึงให้ผู้ผลิตข้าวถุงเข้าไปมีส่วนร่วมพิจารณาการตั้งราคาขายในห้าง ไม่ว่าจะป็นราคาขายส่งหรือขายปลีก

"ผู้ผลิตเห็นว่าจะไม่ยังตกลงเงื่อนไขค่าธรรมเนียมใหม่ๆ กับห้างตอนนี้ และให้ห้างคิดอัตราเดิมไปก่อน จนกว่าจะตกลงกันได้ว่าจะใช้เงื่อนไขและอัตราใหม่ที่เป็นธรรมอย่างไร เพื่อให้ธุรกิจข้าวถุงอยู่ได้ โดยเสนอให้ทำเอ็มโอยูระหว่างผู้ผลิตข้าวถุงกับห้างค้าปลีก เพื่อจัดทำมาตรฐานค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม และน่าจะเป็นมาตรฐานนำร่องสำหรับการคิดค่าธรรมเนียมของสินค้าชนิดอื่นที่ประสบปัญหาเดียวกัน เพราะไม่อย่างนั้นหากผู้ผลิตแบกรับภาระไม่ไหว ก็ต้องขึ้นราคาสินค้า ทำให้ผู้บริโภคต้องซื้อของแพงในที่สุด"

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการข้าวถุงยังถูกกดดันด้วยต้นทุนด้านอื่นๆ อีก ทั้งต้องแบกรับต้นทุนการผลิตเพิ่มจากค่าข้าวที่สูงขึ้นจากโครงการจำนำ ค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และอีกด้านหนึ่งถูกคุมราคาขาย

ปลายทาง โดยปัจจุบันข้าว 1 ถุง จะเป็นต้นทุนข้าว 80% ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้วางขายอีก 10-20% เหลือค่าบริหารจัดการ และกำไรจากการขาย 3-5%

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์

ข้าวจีทูจีต้น'สยามอินดิกา'ที่อพtrisส่งออก

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าว เปิดเผยถึงการส่งออกข้าวของภาคเอกชนในรอบปี 2555 ที่ผ่านมาว่า บริษัท สยามอินดิกา จำกัด ได้สร้างความตื่นตะลึงให้กับวงการส่งออกข้าวเป็นอย่างมาก เมื่อสามารถผงาดขึ้นมาอยู่กลุ่มที่ อปทรี (3 อันดับแรก) ของบริษัทที่มียอดการส่งออกข้าวสูงสุด จากที่ในรอบปี 2553-2554 สยามอินดิกา ติดอยู่กลุ่มที่ อปเทน(10 อันดับแรก)เท่านั้น ซึ่งคนในวงการทราบกันดีว่าสยามอินดิกาเป็นบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับบริษัท เพอร์ซิเดนท์ อะกรี เทรคดิง จำกัด ที่เคยเป็นบริษัทส่งออกข้าวรายใหญ่สุดของประเทศในสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ที่มี นายวัฒนา เมืองสุข เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

"ปัจจัยที่ช่วยให้สยามอินดิกาผงาดขึ้นมาอยู่ในกลุ่มที่อพทรีของบริษัทส่งออกข้าวในปี 2555 น่าจะมาจากที่เป็นนายหน้าขายข้าวจีทูจีให้กับรัฐบาล จึงน่าจะได้เปรียบเอกชนรายอื่นๆ เพราะไม่ต้องไปแข่งขันกับใคร อีกทั้งต้นทุนก็ถูกกว่า ทำให้เขาสามารถส่งออกข้าวได้ในปีที่ผ่านมาถึงกว่า 8 แสนตัน จากที่ผ่านมาเคยทำได้สูงสุดเพียง 3-4 แสนตันเท่านั้น ส่วนอันดับ 1 เป็นของบริษัท นครหลวงค้าข้าวฯ ที่เบียดแซงเอเซียโกลเด้นไรซ์กลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของประเทศอีกครั้ง ด้วยยอดกว่า 1 ล้านตัน ขณะที่เอเซียโกลเด้นไรซ์ อดีตแชมป์เก่า 4 สมัยซ้อน มียอดส่งออกกว่า 9 แสนตัน"

ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลก ที่บริษัทสยามอินดิกาฯ จะได้รับอานิสงส์ และในปี 2556 ที่รัฐบาลยังมีโครงการรับจำนำข้าวและยังมีข้าวในสต็อกเป็นจำนวนมาก ต้องเร่งระบายนำเงินมาหมุนเวียนในโครงการ บริษัทก็คงจะได้รับอานิสงส์ต่อเนื่อง เพราะกระทรวงพาณิชย์ประกาศแล้วว่า จะเน้นขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี โดยไม่ขอรับทราบและรับผิดชอบว่าหลังจากข้าวออกจากคลังหรือโกดังกลางไปแล้วจะถูกส่งไปที่ใด แต่ที่อยากให้อสังคัมจับตามี 2 ประเด็น คือ ประเด็นแรกรัฐบาลขายข้าวได้จริงหรือไม่ และประเด็นที่ 2 ยอดการส่งออกขายจากรัฐบาลมีหรือไม่ หรือกลับไปเพิ่มยอดการส่งออกให้กับบริษัท สยามอินดิกาฯ กันแน่

ด้านนายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ได้วิเคราะห์สถานการณ์ส่งออกข้าวของไทยในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 ว่า น่าจะอยู่ในภาวะที่ยังซบเซาเพราะยังไม่มีปัจจัยบวกมากสำหรับการส่งออกข้าวไทย มีเพียงผู้ส่งออกบางรายสามารถประมูลขายข้าวให้กับรัฐบาลอิรักไปเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ปีที่แล้วรวมประมาณ 9.2 แสนตัน และยังมีกำลังส่งมอบกันอยู่ แต่จากนี้ราคาข้าวไทยที่สูงกว่าคู่แข่งมาก เงินบาทก็แข็งค่ายิ่งทำให้ราคาข้าวไทยสูงขึ้นไปอีก

ขณะที่ประเทศผู้นำเข้า หลายประเทศก็มีการเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อลดการนำเข้า ทุกปัจจัยที่กล่าวมาถือเป็นปัจจัยลบมากกว่าปัจจัยบวก ดังนั้นในเบื้องต้นทางสมาคมได้ตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวในส่วนของภาคเอกชนในปีนี้ประมาณ 7 ล้านตัน

อย่างไรก็ดีการแข่งขันในตลาดการค้าข้าวนั้น ไทยยังคงเสียเปรียบคู่แข่งมาก และยังคงต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงทั้งจากอินเดีย ปากีสถาน และเวียดนาม ซึ่งที่ผ่านมาเวียดนามได้ปรับลดราคาข้าวขาว 5% ลงมาอยู่ที่ระดับ 390 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน จากเดิมใกล้เคียงกับอินเดีย นับว่าเป็นราคาตลาดที่ต่ำสุดในตลาด เนื่องจากเวียดนามต้องเร่งระบายสต็อกสินค้าเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับข้าวในฤดูใหม่ที่จะออกสู่ตลาดในช่วงต้นปีนี้ รวมทั้งเพื่อดึงความสนใจของผู้ซื้อให้หันไปซื้อข้าวจากเวียดนามหลังจากที่ผู้ซื้อบางส่วนได้หันไปซื้อข้าวขาวราคาถูกกว่าจากแหล่งอื่น

"ขณะนี้ราคาข้าวขาวของไทยยังคงสูงกว่าคู่แข่งถึง 169- 209 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน โดยราคาข้าวขาว 5% ของไทย ณ วันที่ 25 มกราคม 2556 เสนอที่ 599 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน (เอฟโอบี) ขณะที่ข้าวชนิดเดียวกันของอินเดีย

เสนอที่ 430 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ปากีสถานเสนอที่ 425 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และเวียดนามเสนอเพียง 390 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน และที่น่าจับตามองคือเมียนมาร์ที่เป็นคู่แข่งใหม่คาดว่าจะออกมาดัมพ์ราคาเหลือแค่ 380 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันและจะกลายเป็นคู่แข่งกับเวียดนาม และแย่งตลาดข้าวไทยไปได้อีกส่วนหนึ่งในปีนี้"

นายชูเกียรติ กล่าวอีกว่า จากสถานการณ์ที่ลำบากของไทยในการแข่งขันส่งออกข้าวในตลาดโลก ขอเสนอให้รัฐบาลได้มีการระบายข้าวเป็นระยะๆ โดยการเปิดประมูลเพื่อให้ทุกคนได้มีสิทธิ์แข่งขันเท่าเทียมกัน ไม่เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเท่านั้น

ด้านน.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าไม่รู้สึกแปลกใจ และไม่ได้ผิดความคาดหมายแต่อย่างใดในกรณีที่บริษัท สยามอินดิగాซ์ ได้ขึ้นแทนผู้ส่งออกข้าวอันดับ 3 ในปีที่ผ่านมา และยังทำให้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นว่าที่ผ่านมารัฐบาลโกหก และหลอกลวงประชาชนว่าเป็นการขายข้าววิทูจี แต่ในรอบปี 2555 กลับไม่ปรากฏตัวเลขการส่งออกข้าวโดยรัฐบาลเลขชกเมลิ็ด เป็นสิ่งที่อยากให้รัฐบาลตอบประชาชน ตอบสังคมให้รับรู้ ไม่จำเป็นต้องมาตอบโต้ฝ่ายค้าน

สอดคล้องกับนายเสริมศักดิ์ ควรทรงธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ข้าวไชยพรไรซ์ แอนด์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด ผู้ส่งออกข้าวอันดับ 3 ของประเทศในปี 2554 ที่กล่าวว่า เป็นไปตามคาด เพราะบริษัท สยามอินดิగాซ์ เรียกว่าเป็นรายเดียวที่รับงานข้าวจากรัฐบาลเป็นหลัก ถ้ามองก็เป็นผลดีเพราะอยากให้รัฐเร่งระบายข้าวออกมาให้เร็วที่สุด ไม่เช่นนั้นในปี 2556 สต็อกรัฐบาลจะมีผลต่อราคาข้าวในตลาดโลก และที่น่ายินดีเช่นกันก็คือ อันดับ 1 นครหลวงค้าข้าวกลับมาแข่งเอเชียไกลเดินไรซ์ได้ นับว่าเก่งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ราคาข้าวไทยที่ตกเป็นรองคู่แข่ง

ขณะที่นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกษมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์เปิดให้สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงเป็นตัวกลางในการซื้อข้าวจากสต็อกรัฐ เพื่อนำมาผลิตเป็นข้าวสารบรรจุถุงนั้น ล่าสุดสมาคมได้มีการหารือในกลุ่มสมาชิกแล้วพบว่าสมาชิกหลายรายให้ความสนใจจำนวนมาก ซึ่งจากการสอบถามมีความต้องการรวมกันประมาณ 3 แสนตัน แบ่งเป็นข้าวหอมมะลิ 70% ส่วนที่เหลือเป็นข้าวขาว ข้าวเหนียว และข้าวหอมปทุมธานี อย่างไรก็ตาม สมาชิกหลายรายยังมีความกังวลกรณีคุณภาพข้าว จึงต้องการให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยเหลือโดยคัดเลือกโกดังข้าวที่มีคุณภาพดี โดยระบุคลังที่ชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ

"โดยปกติแล้วผู้ประกอบการข้าวถุงเองจะซื้อข้าวจากรัฐผ่านวิธีการประมูล ซึ่งก็จะมีภาระบุงคลังที่ชัดเจน แต่ครั้งนี้กระทรวงพาณิชย์บอกเปิดเต็มแต่ยังไม่มีการระบุคลัง เป็นเพียงการให้เสนอปริมาณและราคาเข้าไปก่อน จึงทำให้สมาชิกหลายคนไม่สบายใจในเรื่องคุณภาพข้าว หากทางกระทรวงพาณิชย์กำหนดคลังชัดเจน ก็จะทำให้ผู้ประกอบการมีความมั่นใจมากขึ้นในการผลิตข้าวถุงคุณภาพดีให้ผู้บริโภค ส่วนเรื่องราคานั้นต้องเจรจากันอีกครั้ง เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม"

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

พณ.ลั่นคินหนี้ข้าวปีนี้อีก 4 หมื่นล้านบาท

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ไตรมาสแรกปีนี้คาดว่ากระทรวงพาณิชย์จะระบายข้าวสต็อกรัฐบาลแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และนำเงินคินกระทรวงการคลังได้เกิน 4 หมื่นล้านบาท สูงกว่าแผนเดิมที่คาดว่าจะคินเงินการระบายข้าว 3.5 หมื่นล้านบาท เนื่องจากสามารถระบายข้าวได้มากกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ อีกทั้งมีข้าวบางส่วนที่มีการชะลอส่งออก เพื่อรอการตรวจสอบเมื่อปลายปีจะทยอยส่งออกได้ในไตรมาสนี้

ขณะที่แผนขายข้าวจีทูจี เร็วๆ นี้จะได้ข้อสรุปการเจรจากับกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง และบางส่วนเป็นการระบายข้าวให้เอกชน เพื่อส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ซึ่งกำลังเร่งดำเนินการให้ได้ตามแผน แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ทั้งหมด จนกว่าขบวนการจะสิ้นสุด ส่วนความคืบหน้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2555/2556 ขณะนี้มียอดรับจำนำข้าวเปลือกแล้วกว่า 9 ล้านตันข้าวเปลือก

แหล่งข่าวจากผู้ส่งออกข้าว เปิดเผยว่า เป็นห่วงว่าโกดังเก็บข้าวสต็อกรัฐบาลจะไม่เพียงพอ โดยเฉพาะข้าวเปลือกนาปรังที่จะเข้าสมทบในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฤดูกาล 2555/2556 อีก 5-6 ล้านตันข้าวสาร เนื่องจากรัฐบาลมีสต็อกข้าวมากถึง 12 ล้านตันข้าวสาร และยังระบายไม่ได้ โดยเฉพาะข้าวขาวที่ขณะนี้ราคาข้าวขาวของไทยห่างจากข้าวเวียดนามเกือบ 200 เหรียญสหรัฐ/ตัน โดยข้าวขาวไทยราคาอยู่ที่ 590 เหรียญสหรัฐ/ตัน ขณะที่ข้าวขาวเวียดนามอยู่ที่ 405 เหรียญสหรัฐ/ตันเท่านั้น

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน ยืนยันว่ามีคลังกลางเพียงพอรับสต็อกข้าวสารที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฤดูกาล 2555/2556 ขณะนี้ได้อนุมัติให้เปิดคลังกลางแล้ว 180 แห่ง รองรับการเก็บข้าวสารได้ 2.5 ล้านตัน มีข้าวสารเข้ามาแล้ว 1.5 ล้านตัน ยังเหลือที่ว่างอีก 1 ล้านตัน

ที่มา โพสต์ทูเดย์

ผู้ส่งออกชี้ข้าวเต็มโกดังจี้รัฐเปิดข้อมูลขายจีทูจี

แหล่งข่าวจากผู้ส่งออกข้าว เปิดเผยว่า ขณะนี้ราคาข้าวไทยสูงกว่าคู่แข่งถึงตันละเกือบ 200 ดอลลาร์สหรัฐ โดยข้าวขาวไทยมีราคาเฉลี่ยที่ตันละ 590 ดอลลาร์สหรัฐ ข้าวขาวเวียดนามเฉลี่ยที่ตันละ 405 ดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ผู้ส่งออกไม่สามารถรับคำสั่งซื้อได้ ทำให้ข้าวไทยในขณะนี้ยังไม่มีช่องทางระบายออกต่างประเทศไทย ส่งผลให้โกดังเก็บข้าวของรัฐบาลไม่เพียงพอรับข้าวจากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2555/56 ที่ยังมีอยู่อีกประมาณ 5-6 ล้านตันข้าวสาร โดยรัฐบาลมีข้าวสารในสต็อกเก่าอยู่แล้วประมาณ 12 ล้านตัน

รัฐบาลควรเร่งระบายข้าวสารในสต็อกออกมา ผ่านวิธีการเปิดประมูลอย่างโปร่งใส เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีภาระขายข้าวสารสต็อกรัฐบาลให้กับบริษัทส่งออกข้าวที่มีสายสัมพันธ์ทางการเมือง และผู้ส่งออกรายใหญ่บางราย ซึ่งเป็นการขายให้แบบลับๆ ในราคาต่ำกว่าราคาตลาด 20-30% โดยอ้างว่าเป็นข้าวคุณภาพต่ำ เพื่อให้ผู้ส่งออกกลุ่มดังกล่าวนำไปส่งมอบให้ลูกค้าต่างประเทศตามคำสั่งซื้อและบางรายก็นำกลับมาขายให้กลับโรงสี เพื่อใช้เวียนเทียนเข้าโครงการรับจำนำรัฐบาลอีก แต่การขายแบบลับๆ นี้ รัฐบาลได้แจ้งว่าเป็นการขายข้าวผ่านจีทูจีทั้งหมด และอ้างว่าเป็นการขายแบบหน้าค้ำลึงสินค้าเหมือนกับที่เคยทำมาเมื่อปีที่แล้ว ทำให้ตรวจสอบได้ยาก

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า แผนการคืนเงินจากการระบายขายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ให้กระทรวงการคลังกำหนดว่าในไตรมาสแรกปีนี้ กระทรวงพาณิชย์จะนำเงินคืนได้เกิน 40,000 ล้านบาท สูงกว่าแผนเดิมที่คาดว่าจะคืนเงินการระบายข้าวอีก 35,000 ล้านบาท ซึ่งเร็วๆ นี้ จะได้ข้อสรุปการเจรจาขายข้าวจีทูจีกับกลุ่มประเทศในตะวันออกกลาง และบางส่วนเป็นการระบายข้าวให้พ่อค้า เพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ตอนนี้งากำลังเร่งการดำเนินการให้ได้ตามแผนงานทั้งการรับจำนำ และการระบายข้าว โดยไม่อาจเปิดเผยข้อมูลได้ทั้งหมด จนกว่าขบวนการจะสิ้นสุด ส่วนความคืบหน้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 55/56 ว่าขณะนี้มียอดรับจำนำข้าวเปลือกแล้วกว่า 9 ล้านตันข้าวเปลือก

นางวัชรวิมุกตายน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า แผนการขายข้าวจีทูจี 7.3 ล้าน ขณะนี้ ได้ทยอยส่งมอบข้าวให้รัฐบาลผู้ซื้อแล้วโดยล่าสุดเมื่อเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา สามารถส่งเงินจากการขายข้าวคืนคลังแล้วกว่า 50,000 ล้านบาท และจนถึงสิ้นปี 56 จะมีเงินส่งคืนคลังประมาณ 260,000 ล้านบาท ส่วนการขายข้าวจีทูจีในปี 56 น่าจะขายได้ไม่น้อยกว่า 7 ล้านตันเหมือนปี 55

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า การดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฤดูกาล 55/56 ส่วนใหญ่เป็นข้าวเปลือกที่มาจากพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยคาดว่าหลังจากนี้ ผลผลิตข้าวทั้ง 2 ภาค จะเข้าโครงการน้อยลง ดังนั้นต่อจากนี้รัฐบาลจะทยอยเร่งปิดจุดรับจำนำข้ามเขตใน 2 ภาคดังกล่าว เพื่อเตรียมรองรับผลผลิตข้าวเปลือกในพื้นที่ภาคกลางที่จะทยอยออกมาจำนวนมาก ซึ่งผลผลิตข้าวที่จะเข้าโครงการรับจำนำทั้งหมดไม่น่าจะเกิน 15 ล้านตัน

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-24 ม.ค. 2556 มีจำนวน 207,137 ตัน มูลค่า 91.711 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณลดลง 4.2% ขณะที่มูลค่าลดลง 22.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 216,206 ล้านตัน มูลค่า 118.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

สมาคมอาหาร คาดว่าในปี 2013 นี้ จะส่งออกข้าวได้ประมาณ 7.5-7.6 ล้านตัน โดยในเดือน ม.ค. และ ก.พ. นี้คาดว่าจะส่งออกเดือนละประมาณ 400,000 ตัน และในเดือน มี.ค. อีกประมาณ 600,000 ตัน โดยตลาดสำคัญในปีคือ สหรัฐฯ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ อินเดีย สิงคโปร์ เซเนกัล และฟิลิปปินส์

ทางด้านกระทรวงเกษตร (The Agriculture Ministry) คาดว่าในเดือน ม.ค. นี้ จะส่งออกข้าวได้ประมาณ 534,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ส่งออกได้ 256,000 ตัน

วงการค้าระบุว่า ในช่วงนี้เกษตรกรในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำได้เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวต้นฤดูในบางพื้นที่แล้ว (Early harvest of the winter-spring crop) และคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงเดือน มี.ค. ซึ่งอาจทำให้ราคาข้าวอ่อนตัวลงอีก โดยในช่วงนี้ ราคาข้าว 5% ของเวียดนามอยู่ที่ 390 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB ขณะที่อินเดียอยู่ที่ประมาณ 380-425 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB และปากีสถานอยู่ที่ประมาณ 420-425 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB

ที่มา Riceonline.com

พม่า

สหพันธ์ข้าวพม่า (MRF) เปิดเผยว่า บริษัท Samsung CAT Company ของเกาหลีใต้ได้เสนอซื้อข้าวกล้องจำนวน 70,000 ตัน จากพม่า โดยได้เจรจากับ MAPCO [Myanmar Agribusiness Public Corporation] ซึ่งหากตกลงกันได้บริษัทจากเกาหลีใต้ก็จะเข้าร่วมการประมูลของเกาหลีใต้ในเดือน ก.พ. นี้ ซึ่งหากชนะการประมูลพม่าก็ต้องส่งมอบข้าวเดือนละ 10,000 ตัน ตั้งแต่เดือน มี.ค. นี้

ทั้งนี้ MAPCO ระบุว่า ราคาข้าวที่จะเสนอขายนั้นจะอยู่ที่ 370 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB

ที่มา Oryza.com

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติแห่งปากีสถาน (Pakistan Bureau of Statistics (PBS) รายงานว่า ในช่วงครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ ปัจจุบัน (ก.ค.-ธ.ค.) ปากีสถานส่งออกข้าวจำนวน 1.1 ล้านตัน ลดลง 27% จากจำนวน 1.5 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยข้าวบาสมาดิมีการส่งออก 260,360 ตัน ลดลง 45% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ (non-basmati rice) ส่งออกได้ 857,240 ตัน ลดลง 19%

ในเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา ปากีสถานส่งออกข้าวจำนวน 301,907 ตัน ลดลง 26% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 25% จากเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com

จีน

กระทรวงเกษตรจีน (The Ministry of Agriculture) ระบุในรายงานที่ตีพิมพ์บนเว็บไซต์ว่า ถึงแม้จีนจะนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีที่แล้ว แต่การนำเข้ายังอยู่ในปริมาณจำกัด และจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของตลาดในประเทศ รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อภาวะความมั่นคงด้านอาหารของโลก

ทั้งนี้ การนำเข้าข้าวของจีนในปีที่แล้วคิดเป็นสัดส่วนเพียง 6.2% ของการค้าข้าวของโลก และ 1.6% ของผลผลิตข้าวในประเทศของจีน ขณะที่ผลผลิตข้าวของจีนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นปีละ 1.6% ซึ่งคาดว่าจะทำให้อุปทานข้าวของจีนมีเพียงพอ

ในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากเงินหยวนแข็งค่าขึ้น และราคาข้าวในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาข้าวในจีนสูงกว่าราคาข้าวเวียดนาม และปากีสถาน ทำให้ข้าวจากต่างประเทศมีข้อได้เปรียบเรื่องราคาอย่างชัดเจน จึงทำให้มีการนำเข้าเพิ่มขึ้น

สำนักงานศุลกากรจีนเปิดเผยว่า จีนได้นำเข้าข้าว 215,319 ตัน ในเดือนธ.ค. 2555 ซึ่งเป็นสถิติที่พุ่งขึ้น 257% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว สำหรับสถิติตลอดทั้งปี 2555 นั้น ยอดการนำเข้าข้าวของจีนอยู่ที่ 2.34 ล้านตัน ทะยานขึ้นถึง 305% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ที่มา Oryza.com

เกาหลีใต้

ทางการเกาหลีใต้ วางแผนจัดการประมูลนำเข้าข้าวภายใต้ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (Minimum Market Access; MMA) ในในปี 2013 นี้ จำนวนรวม 388,353 ตัน เพิ่มขึ้น 6% จากปีที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็นการประมูลในส่วนของ global quota (GQ) จำนวน 183,125 ตัน และโควตาที่จัดสรรให้แต่ละประเทศ (country specific quotas; CSQ) จำนวน 205,228 ตัน โดยในส่วนของ global quota (GQ) จำนวน 183,125 ตัน จะเป็นการนำเข้าข้าวเมล็ดกลาง 20.5% ข้าวเมล็ดสั้น 25.5% ข้าวเมล็ดยาว 20% ส่วนที่เหลืออีก 31.4% อาจจะเป็นข้าวเมล็ดกลางหรือสั้นแล้วแต่ทางการจะพิจารณา

ในช่วงที่ผ่านมาแหล่งนำเข้าข้าวเมล็ดกลางของเกาหลีใต้คือ สหรัฐฯ ขณะที่จีนเป็นแหล่งนำเข้าข้าวเมล็ดสั้น และประเทศไทยเป็นแหล่งนำเข้าข้าวเมล็ดยาว

สำหรับในปี 2014 นั้น คาดว่าทางการเกาหลีใต้ จะวางแผนนำเข้าข้าวภายใต้ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (MMA) ประมาณ 408,700 ตัน เป็นอย่างน้อย

ที่มา Oryza.com

อิรัก

กระทรวงการค้าของอิรัก (The Iraqi Trade Ministry) ประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิ จำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากประเทศไทย สหรัฐฯ อูรุกวัย และอาร์เจนตินา ในวันที่ 3 ก.พ. นี้ โดยข้อเสนอต้องมีผลถึงวันที่ 7 ก.พ. นี้

สำหรับการประมูลซื้อข้าวขาวเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ที่ผ่านมา อิรักตกลงซื้อข้าวจากประเทศไทยจำนวน 80,000 ตัน ในราคา 568 เหรียญสหรัฐต่อตัน (C&F) (รวมแล้วในปี 2555 อิรักซื้อข้าวจากไทยรวม 1,000,000 ตัน)

ที่มา Oryza.com

บราซิล

ในปีการผลิต 2012/13 นี้ USDA คาดว่าบราซิลจะส่งออกข้าวประมาณ 100,000 ตัน ลดลง 75% จากปีก่อนหน้า เนื่องจากมีอุปทานข้าวลดน้อยลง โดยในปี 2011/12 บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 413,000 ตัน ลดลงถึง 41% จากปี 2010/11 ที่ส่งออกได้ประมาณ 705,000 ตัน

ทั้งนี้ การที่อุปทานข้าวของบราซิลลดลงเนื่องมาจากเกษตรกรได้ขายข้าวออกไปในจังหวัดที่ราคาข้าวพุ่งสูงขึ้น ในขณะที่ผลผลิตข้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อาร์เจนตินา และอูรุกวัยมีจำนวนลดลงประมาณ 16%

ในปี 2012/13 นี้ คาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกจะมีจำนวน 12 ล้านตัน (ประมาณ 8.16 ล้านตันข้าวสาร) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 3% แต่ลดลงจากปี 2010/11 ประมาณ 12.5%

ที่มา Oryza.com